



ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอวิทยุทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคล
ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักบริหารกิจการ
สภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
เพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งดังกล่าว และให้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณา นั้น

บัดนี้ ได้ครบระยะเวลาการรับสมัครและการเสนอชื่อตามประกาศฯ แล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้
ประชุม เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อและพิจารณาถ้อยแถลงไขข้อสงสัยที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน โดยมีมติให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอวิทยุทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิ
นำเสนอวิทยุทัศน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย (PowerPoint Slide) และเข้ารับการ
สัมภาษณ์กับคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 415 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายละเอียดดังนี้

ผู้มีสิทธินำเสนอวิทยุทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งหัวหน้าสำนักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย (เรียงลำดับตามตัวอักษร)		
ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	กำหนดเวลานำเสนอ
1	น.ส.ฉัตรกุล เอื้อพิพัฒน์กุล	เวลา 09.30 - 09.50 น.
2	ดร.ผจงสุข เนียมประดิษฐ์ **	เวลา 09.55 - 10.15 น.
3	น.ส.วรินทร์ลักษณ์ ภักดีใจดี	เวลา 10.15 - 10.35 น.
4	นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล	เวลา 10.40 - 11.00 น.

หมายเหตุ * ให้นำเสนอวิทยุทัศน์ประมาณ 10 นาที รวมตอบคำถามคณะกรรมการอีก 5 - 10 นาที

** ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนัก
บริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 ข้อ 2.7.1
ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 หากไม่มีเอกสารดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาฯ
ขอสงวนสิทธิในการเข้าสู่กระบวนการสรรหาและคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. 2566

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิฑูรย์ คชการ)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก